



ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต
เรื่อง ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี ๒๕๖๕

ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มีโครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต: สุจริตโมเดล ปี ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ” โดยการค้นหาตัวอย่างด้านความซื่อสัตย์สุจริต และนำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ ปραกฏการณ์ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตที่ได้พบเห็นนำมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด “บ้านเมืองสุจริต” ไปสู่สังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้น รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในอันที่จะถ้อยยืนหยัดประพฤติปฏิบัติตน ในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวคิด “บ้านเมืองสุจริต” ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย รู้หลักธรรมาภิบาล และไม่เกรงใจคนไม่ดี” โดยประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านเมืองสุจริต ฉบับลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้เสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต จึงขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล จากเดิมภายในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยส่งตัวอย่างสุจริตฯ ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ e-mail: banmuangsutjarit@gmail.com ให้ลงชื่อเรื่องว่า “โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล” พร้อมแนบไฟล์แบบฟอร์มและคลิปวิดีโอแนะนำตัวอย่างสุจริต ตามที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น โดยจะพิจารณาจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “บ้านเมืองสุจริต” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๔๙๑ ถึง ๙๔

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางพรพิศ เพชรเจริญ)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต



ประกาศคณะกรรมการบริหาร
โครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต
เรื่อง การคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล